



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 6-12 เมษายน 2563 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลาง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนและมีพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ส่วนมากในวันสุดท้ายของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปและมีฝนบางพื้นที่ตลอดสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 5-20 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 7-8 เม.ย. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดระนองและพังงา ในวันที่ 9 เม.ย.

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ระนอง และตรัง โดยวัดปริมาณฝนได้ 58.3 มม. ที่ อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดในภาคใต้ วัดได้ 39.5 °ซ ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 63

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 13 - 14 เม.ย. 63 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับในช่วงวันที่ 15 - 19 เม.ย. 63 ประเทศไทยตอนบนจะมีร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง

คำเตือน ในช่วงวันที่ 13 - 14 เม.ย. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงลูกเห็บตกเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยไม่อยู่ในที่โล่งแจ้ง และหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาต่างๆ ขณะลมแรง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- สำหรับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกบางพื้นที่มีฝนน้อยสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยรวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ส่วนทางฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชสวนและพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน เป็นต้น ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ